



การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรม
 การสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง
 15 พฤศจิกายน 2567
 ณ ริมน้ำเจ้าพระยา สปป.ลาว สภาสถาน
 (ฝั่งวุฒิสภา)



จัดทำโดย

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต
 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส สำนักงานต่างประเทศ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสรุป โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรม
การสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สปป.ปายะสภาสถาน (ฝั่งวุฒิสภา)

ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร

สำนักงานต่างประเทศนำโดย นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ และบุคลากรของสำนักได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรมการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สปป.ปายะสภาสถาน (ฝั่งวุฒิสภา) ดังนี้

๑. กิจกรรมกระทงคุณธรรม

บุคลากรของสำนักงานต่างประเทศร่วมมือกันสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงโดยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศได้มีการประชุมบุคลากรของสำนักเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำกระทงคุณธรรมที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยในปี สำนักงานต่างประเทศได้นำกระทงของปีที่แล้วนำกลับมา Recycle ใหม่ และได้ซื้ออุปกรณ์ในการทำกระทงเพิ่มเติมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งกระทงปีนี้สำนักงานต่างประเทศได้ตั้งชื่อกระทงว่า “กระทง ๓ R” (Reuse Reduce Recycle) ซึ่งวัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ใบตองกล้วยแห้ง, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, งา, ไม้, กระดาษสา, ผ้ากระสอบ, เทียน และธูป เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานต่างประเทศมีแนวคิดในการประดิษฐ์กระทง โดยใช้หลัก ๓ R คือ Reuse Reduce Recycle เป็นกระทงรักษ์โลก โดยการนำสิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วนำกลับมาประดิษฐ์กระทงใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และทำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การเข้าร่วมขบวนแห่ สำนักงานต่างประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักกฎหมายได้รับมอบหมายให้จัดขบวนแห่ ณ บริเวณ “ความกตัญญู” ซึ่งการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็น การแสดงออกถึงวิถีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยสัญลักษณ์ที่ทั้ง ๓ สำนักได้ร่วมกันรณรงค์ ประกอบด้วย

๒.๑ การดูแลบิดา-มารดา ที่มีความแก่ชรา ซึ่งการเป็นบุตร - ธิดา จะต้องแสดงออกถึงความรักและห่วงใยตอบแทนพระคุณบิดา - มารดา อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อทดแทนพระคุณที่ท่านเป็นผู้กำเนิดและดูแลเรามาตลอดชีวิต

๒.๒ การบวช คือ ถือเป็นความเชื่อตามศาสนาพุทธว่าการบวชเป็นการทดแทนบิดามารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามา ทั้งนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการบวช เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมขัดเกลา กิเลสชำระจิตสันดานให้สะอาดบริสุทธิ์ ทำให้ผู้บวชเป็นผู้ประเสริฐ คือมีศีลธรรมอันประเสริฐ ทำลายความชั่วมิให้มีปรากฏในตัว สะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ ด้วยการบำเพ็ญความดี เว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่น นำพาชีวิตให้สงบร่มเย็น จุดหมายสูงสุดของการบวชคือพระนิพพาน

ทั้งนี้ สำนักงานต่างประเทศได้มีการรณรงค์ให้บุคลากรของสำนักทุกคนสวมชุดผ้าไทยในการเข้าร่วมขบวนแห่ และส่งทูตแห่งความดีเข้าร่วมถือกระทงคุณธรรม

๓. กิจกรรมล้างไข่มหาสนุก เป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี และมีความสุขสนุกสนาน ซึ่งมีการเชิญชวนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมสนุกโดยการล้างไข่มแล้วได้รับรางวัล โดยมีบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

นำมาใช้ในสำนัก/กลุ่ม อย่างไร

๑. บุคลากรของสำนักมีความรัก ความสามัคคี มีความห่วงแหน มีความภาคภูมิใจในประเพณีไทย ในวันลอยกระทง และร่วมกันสืบสานประเพณีด้วยความเต็มใจ

๒. บุคลากรของสำนักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมกันประดิษฐ์กระทงด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประหยัด มีการนำสิ่งของและวัสดุเหลือใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ภาพประกอบ



SENATE STRONG

สำนักการต่างประเทศ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

Loy Krathong

THAI FESTIVAL

สืบขงะตมตถน อินทรคินนเพ็ญ ครังที่ ๔

ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ รีมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งวุฒิสภง)
ตั้งแ่ต่อเวลา ๑๕.๐๐ น.



กิจกรรมลวงไข
มหาสนุก
ลูนรางวัล



กระทงคุณธรรม



จำหน่ายสินค้ำ
ราคาถู

ร่วมเดินขบวนคุณธรรม แลระำรงตามประมุเพณี



คณะท้งาน STRONG สำนักการต่างประเทศ



สำนักการต่างประเทศ สู่ปายะสภา จันทราคืนเพ็ญ ครั้งที่ 4



เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.30 นาฬิกา
ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่ง สว.)

นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์
ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ร่วมกับบุคลากรของสำนัก
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
มิติเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมไทย
ประเพณีวันลอยกระทง 2567



คณะทำงาน **STRONG** ของสำนักการต่างประเทศ







